

**Số: 0817/2018/CV-KDC**  
(V/v giải trình kết quả kinh doanh)

Tp.HCM, ngày 17 tháng 08 năm 2018

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Liên quan đến vấn đề lỗ sau thuế của công ty mẹ và lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong báo cáo tài chính hợp nhất giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2018, Chúng tôi xin giải trình như sau:

<b>Giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2018</b>	<b>Công ty mẹ</b>	<b>Hợp nhất</b>
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(72.104.247.533)	46.989.755.262
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	-	(10.925.156.540)

**Báo cáo Công ty mẹ**

- Công ty mẹ đang thực hiện việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ trực tiếp sản xuất kinh doanh sang đầu tư và quản lý hoạt động của các công ty con, thông qua việc định hướng chiến lược, quản trị rủi ro, tư vấn quảng bá thương hiệu, phát triển danh mục sản phẩm cho các công ty con và công ty thành viên. Do đó Công ty mẹ không phát sinh doanh thu trong khi vẫn phát sinh chi phí hoạt động để vận hành công ty như chi phí thuê văn phòng, chi phí lương cho cán bộ công nhân viên, chi phí kiểm toán.
- Ngoài ra, Công ty mẹ đang trong giai đoạn tìm kiếm và thương thảo với các đối tác để mở rộng qua các ngành hàng thực phẩm mới. Như vậy sẽ phát sinh thêm các khoản chi phí công tác, chi phí mua mẫu sản phẩm, v.v.

**Báo cáo Hợp nhất**

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2018 là 46.990 tỷ đồng và Lỗ sau thuế của cổ đông Công ty mẹ là 10.925 tỷ đồng. Nguyên nhân là do Công ty mẹ hiện đang thực hiện việc đẩy mạnh đầu tư hệ thống quản lý, đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện các chiến dịch marketing nhằm củng cố vị thế của các thương hiệu sẵn có và tăng mức độ nhận biết với các ngành hàng mới. Đây là các chi phí ngắn hạn được chi ra trong giai đoạn đầu và sẽ được bù đắp bằng lợi nhuận dài hạn đến từ mảng kinh doanh cốt lõi sẵn có và lợi nhuận từ các ngành hàng mới mang lại.

Trân trọng kính chào.

**Nơi Nhận:**

- Như trên
- Lưu P. Tài Chính

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO  
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN LÊ NGUYỄN